

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LỄ BẾ MẠC CUỘC THI “LẬP TRÌNH VIỆT NAM – HÀN QUỐC NĂM 2023”

Ngày 3/8/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp Hiệp Hội ICT Gyeongbuk thông qua đơn vị đại diện là Trung tâm Giao lưu và Hợp tác châu Á (ACC) tổ chức Lễ bế mạc cuộc thi “Lập trình Việt Nam – Hàn Quốc năm 2023” dành cho học sinh lần đầu tiên tại nhà E3. Trong đó, có 02 giải Nhất và 04 giải

Nhì được trao cho học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên-ĐHQGHN và học sinh THPT Software Gyeongbuk (Hàn Quốc). Sự kiện này là một sân chơi giúp học sinh THPT của Việt Nam và Hàn Quốc trở thành những nhân tài về phần mềm. Thông qua cuộc thi học sinh hai nước có thể nhìn nhận lại những

thành quả trong suốt quá trình học tập của bản thân. Bên cạnh đó, hoạt động thảo luận giúp học sinh nắm bắt những xu hướng công nghệ của mỗi nước và thấy được sức sáng tạo cũng như niềm đam mê của học sinh. Sau cuộc thi này, tỉnh Gyeongbuk sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án hợp tác giao lưu liên quan đến công nghệ giữa hai nước và hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo và phát hiện nhân tài công nghệ đối với Trường ĐH Công nghệ nói riêng và các trường đại học tại Việt Nam nói chung. Nhìn chung, các học sinh thể hiện được khả năng về lập trình, tư duy thuật toán, kỹ thuật cũng như niềm đam mê về phát triển phần mềm về các ứng dụng. Đây là tiền đề quan trọng để các em tiếp tục học tập và phát triển thành các chuyên gia về công nghệ thông tin. Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN và học sinh THPT Software Gyeongbuk

(Hàn Quốc) đã đạt thành tích cao với 02 giải Nhất và 04 giải Nhì. Trong đó, giải Nhất thuộc về Jung Hae (THPT Software Gyeongbuk) và Bùi Quang Nguyên (THPT chuyên Khoa học tự nhiên-ĐHQGHN); giải Nhì được trao cho Lê Minh Hoàng, Đỗ Ngọc Anh Trung (THPT chuyên Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN) và Kim Giang Hyun, Joo Soo Bin (THPT Software Gyeongbuk, Hàn Quốc). Tại buổi lễ, Trường ĐH Công nghệ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Gyeongbuk và Khu Công nghệ cao Pohang (Hàn Quốc) về các hoạt động nâng cao năng lực thiết kế phát triển phần mềm cho học sinh, sinh viên hai nước. Kết thúc buổi lễ, GS.TS. Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Nhà trường một lần nữa khẳng định sự thành công của cuộc thi “Lập trình Việt Nam – Hàn Quốc năm 2023” đã để lại kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp về tình đồng nghiệp giữa các cán bộ Việt Nam và Hàn Quốc.

